

ระเบียบวาระที่ ๙

นายประหยัด สมานจิตร
(ประธานประชาคม)
นางธาวินี ชาววงศ์จันทร์
(นักทรัพยากรบุคคลฯ)

เรื่องการบูรณาการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน

- สำหรับการบูรณาการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ในส่วนของ
รายละเอียดขอเชิญทาง อบต.ไรโคก เป็นผู้ชี้แจงครับ

- สำหรับการบูรณาการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ของหมู่ที่ ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จะดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน โดยให้
องค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนกระบวนการแผน
ชุมชนระดับท้องถิ่น หรือคณะทำงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีหน่วยงาน องค์กร
ผู้นำภาคประชาชนร่วมเป็นคณะทำงาน มีการกำหนดแผนหรือ แนวทางการ
สนับสนุนกระบวนการแผนชุมชนร่วมกัน มีการจัดทำเวทีประชาคมทบทวน
ปรับปรุงแผนชุมชน ครอบคลุมมิติการพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมหมู่บ้านหรือ
ชุมชน โดยคณะกรรมการหมู่บ้านหรือคณะกรรมการชุมชน การจัดเวที
ประชาคมระดับเทศบาล หรือ อบต.บูรณา การแผนชุมชนระดับเทศบาลหรือ
อบต.โดยศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) และสภา
องค์กรชุมชน (สอช.) (ถ้ามี) หรือองค์กรภาคประชาชนอื่นระดับตำบลร่วมกับ
แกนนำแผนชุมชนแผนชุมชนที่มีการบูรณาการระดับ อบต. ต้องครอบคลุม
มิติการพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนำโครงการที่ได้จากการประชุม
ประชาคมหมู่บ้านบรรจุเข้าเป็นแผนพัฒนาหมู่บ้าน และนำโครงการ
จากแผนพัฒนาหมู่บ้านบรรจุเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและเข้าสู่ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อไปครับ

จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก ได้ดำเนินการสรุปโครงการจาก
แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อเป็นแนวทางในการ
จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และข้อบัญญัติงบประมาณ
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และในปีนี้จะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา
หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคกได้ลงพื้นที่ เพื่อสอบถามข้อมูล
รับฟังปัญหา ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะรายครัวเรือนทุกครัวเรือน เพื่อเปิด
โอกาสให้กับประชาชนที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านได้
เนื่องจากสูงอายุ พิการ หรือประกอบอาชีพและกิจกรรมอื่น และเปิดโอกาส
ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านของตนเองจากการ
ประชุมประชาคม เพื่อให้ได้แผนพัฒนาหมู่บ้านที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและระบอบประชาธิปไตย

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการบูรณาการทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน
ของหมู่ที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นแผนพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตรงตามความต้องการ